

ตำนาน

พระราชาวาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

วันเสาร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ (ภาคบ่าย)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีนี้ ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ

บัดนี้ท่านทั้งหลายได้ผ่านการศึกษามาครบจบหลักสูตรปริญญาบัณฑิตแล้ว ต่อไป คงจะได้มีโอกาสนำความรู้ที่เล่าเรียนมา ไปใช้ปฏิบัติงานให้เป็นประโยชน์ ตามแนวทางที่ถนัด ในเรื่องนี้ ข้าพเจ้าใคร่จะปรารภกับท่านให้เข้าใจว่า วิชาที่แต่ละคนเรียนจบมาตามหลักสูตรนั้นถึงจะเป็นวิชาระดับสูง แต่ก็ยังจำกัดอยู่มาก ไม่กว้างขวางสมบูรณ์พอที่จะนำไปใช้ประกอบการงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ความรู้อันพึงประสงค์สำหรับการทำงานนั้น ควรจะต้องเป็นความรู้ที่กว้างขวาง และสมบูรณ์พอสมควร หมายความว่า นอกจากจะต้องมีวิชาเฉพาะสาขาหนึ่งสาขาใดเป็นวิชาหลักแล้ว ยังจะต้องมีความรู้ทั่วไปอย่างอื่น ๆ ที่เป็นความรู้ที่ถูกต้องและมีประโยชน์ เป็นส่วนประกอบส่งเสริมด้วย ทั้งนี้เพราะวิชาการทั้งหลายมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันและเกี่ยวคู่กันอยู่เกือบทุกอย่าง หากบุคคลมีความรู้ที่จำกัดวงแคบจนเกินไป จะนำไปใช้ทำงานให้สำเร็จผลที่สมบูรณ์ได้ยาก

การศึกษาเพิ่มพูนวิชาความรู้ให้กว้างไกลออกไปได้นั้น บุคคลจะต้องกระตือรือร้นขวนขวาย และเปิดตาเปิดใจให้กว้างขวางเพื่อเรียนรู้อยู่เสมอ ทั้งทางลึกและทางกว้าง เมื่อจะศึกษาเรื่องใด ต้องเอาใจใส่ติดตามเรื่องนั้นอย่างจริงจัง เบื้องต้นก็ต้องพยายามจับเค้าโครงส่วนรวมของเรื่องให้ได้ก่อน แล้วจึงพึงพิจารณาลงไปรายละเอียดทีละส่วนทีละตอนให้เห็นประเด็น ให้เห็นส่วนที่เป็นเหตุส่วนที่เป็นผล ให้เห็นลำดับความเกาะเกี่ยวต่อเนื่องแห่งเหตุและผลนั้นๆ โดยตลอด จนเข้าใจชัดเจนแน่นอน สามารถสรุปลงเป็นเกณฑ์หรือทฤษฎี ตามเหตุผลที่พิจารณาเห็นชัดแล้วนั้น ได้ ถึงขั้นนี้บุคคลก็จะได้รับความรู้ชัดที่เป็นปัญญาสำหรับนำไปเทียบเคียงใช้ให้เป็นประโยชน์ในการทำงาน ทำให้การวินิจฉัยตัดสินหรือแก้ไขปัญหานั้นๆ เป็นไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์ทุกอย่างจึงฝากข้อปฏิบัติไว้แก่บัณฑิตใหม่ ให้เป็นแนวทางศึกษา เพื่อความเจริญมั่นคงต่อไปในวันข้างหน้า

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่เข้มแข็งสมบูรณ์ด้วยกำลังกาย กำลังใจ และกำลังปัญญา สามารถปฏิบัติหน้าที่การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าในชีวิต และขอให้ทุกๆ ท่านที่มาชุมนุมพร้อมกันในวันนี้ มีความผาสุกสวัสดิ์โดยทั่วกัน